

Nhiều giải pháp mở rộng diện tích cây màu vụ đông



Khoai tây là một trong những cây vụ đông chủ lực ở Kiến Xương.

Ngoài hai vụ lúa, vụ đông được xác định là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm ở huyện Kiến Xương. Nhờ có vụ đông, một số địa phương đã tạo ra nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người lao động. Hiệu quả là vậy song việc mở rộng diện tích cây vụ đông ở Kiến Xương vẫn là bài toán khó, không phải địa phương nào cũng thực hiện được.

Xã Vũ Ninh vốn có thế mạnh về trồng cây vụ đông. Xã có gần 300ha diện tích đất nông nghiệp thì có tới 251ha trồng cây vụ đông. Cây trồng chủ lực của Vũ Ninh là khoai tây cho năng suất bình quân trên 6 tạ/sào, trừ chi phí cho thu lãi 1,5 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần so với cấy lúa, giá trị sản xuất từ cây vụ đông chiếm khoảng 30% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương. Hàng chục hộ đã thuê, mượn ruộng để có diện tích trồng lớn. Để có được kết quả này là do xã có truyền thống thâm canh tăng vụ, có kho lạnh để bảo quản giống, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là HTX đã tích cực tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ngoài Vũ Ninh, một số xã như Vũ Lễ, Vũ An cũng là điển hình trong phát triển cây vụ đông ở Kiến Xương.

Trái ngược với các xã trên, nhiều xã ở Kiến Xương chỉ cần duy trì giữ vững diện tích đã là thành công. Ông Bùi Văn Bình, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Minh cho biết: Trước đây có những năm đã đạt trên 100ha cây rau màu vụ đông, song do đầu ra sản

phẩm thấp, không có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, người dân không mặn mà trồng cây vụ đông, nhất là nguồn nhân lực làm nông nghiệp ngày càng ít. Vì vậy, mặc dù xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động, song nhiều năm nay cũng chỉ duy trì được 50ha cây vụ đông, trong khi quỹ đất còn rất lớn. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Nguyên nhân diện tích cây vụ đông ở huyện khó mở rộng là do diện tích đất chuyên màu của huyện ít, sản xuất cây vụ đông chủ yếu sau 2 vụ lúa, song lúa mùa gặt muộn nên diện tích cây ưa ẩm thấp, chủ yếu là cây vụ đông ưa lạnh. Đồng đất của Kiến Xương chủ yếu là đất thịt nặng, khó canh tác, trong khi nguồn lao động trong nông nghiệp ngày càng giảm. Ngoài ra, vấn đề bao tiêu sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn nên khó mở rộng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Kiến Xương có 11.800ha đất trồng cây khác 500ha. Thể mạnh của huyện là sản xuất lúa, còn các cây rau màu khác chưa phát triển do diện tích đất trồng màu ít. Để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, Kiến Xương đã xác định giải pháp căn bản là tăng vụ, gieo trồng cây rau màu vụ đông trên đất lúa, coi vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, việc tăng cường hỗ trợ sản xuất của chính quyền các

cấp, từ năm 2010 đến nay, diện tích cây vụ đông của huyện duy trì ổn định xung quanh 3.800ha (chiếm 33% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện). Một số HTX chủ động tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất cây màu vụ đông theo chuỗi giá trị hàng hóa. Các cây trồng liên kết sản xuất chủ yếu như: khoai tây, dưa chuột, dưa gang, đậu tương, ngô giống... với diện tích từ 90 - 100ha/năm. Đã xuất hiện nhiều mô hình cá nhân, tập thể thuê mượn ruộng để sản xuất cây vụ đông tập trung với diện tích từ 2ha trở lên. Đặc thù ở Kiến Xương là cây khoai tây có giá trị kinh tế cao, chiếm nhiều diện tích hơn các loại rau màu khác. Toàn huyện có 13 kho lạnh có công suất bảo quản 1.000 tấn khoai tây/năm bảo đảm việc lưu trữ giống khoai trồng cho vụ đông.

Để thúc đẩy sản xuất vụ đông, huyện Kiến Xương đã ban hành cơ chế hỗ trợ, trong đó tập trung hỗ trợ cho cây chủ lực là khoai tây, các loại rau ưa lạnh và hỗ trợ các vùng liên kết sản xuất rau màu vụ đông tập trung theo chuỗi. Theo đó, vụ đông năm nay đã hỗ trợ 45 tấn khoai tây và 2.000kg hạt giống rau cải các loại và 1 triệu đồng/ha thuê mượn đất để trồng vụ đông. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho sản xuất vụ đông năm 2020 của huyện là 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh phương thức sản xuất theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, Kiến Xương đã có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu khoai tây với diện tích 3.500ha, sản lượng 49.000 tấn để kêu gọi dự án xây dựng nhà máy chế biến

phương khác trong huyện, để tăng giá trị sản xuất trên một diện tích đất canh tác, cấp ủy, chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng sản xuất lúa 2 vụ và cây vụ đông. Nhờ đó, xã luôn duy trì và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông hàng năm với diện tích đạt hơn 120ha. Ông Nguyễn Đức Dự, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Hiện nay, toàn xã gieo trồng được gần 120ha cây màu vụ đông, đạt 98% so với kế hoạch đề ra, trong đó bí xanh 70ha, dưa chuột 4ha, dưa hấu 7ha, ớt 10ha, còn lại là rau màu các loại. Qua kiểm tra, theo dõi, toàn bộ diện tích cây màu vụ đông của xã đang sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều diện tích dưa chuột bò đất và bí xanh cho thu hoạch với năng suất khá cao.

Vụ đông năm nay, huyện Thái Thụy đặt mục tiêu gieo trồng từ 5.000 - 5.500ha, trong đó ngô 800ha, dưa bí các loại 950ha, khoai lang 500ha, hành tỏi 550ha, khoai tây 450ha, ớt 300ha, còn lại là các cây trồng khác. Các cây trồng có bao tiêu sản phẩm đầu ra như dưa chuột, sà lát, bắp cải, súp lơ, củ cải... khoảng 1.000ha. Tuy nhiên, trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, toàn huyện có 1.200/1.560ha cây màu vụ đông ươm ảnh hưởng bị ảnh hưởng khó có thể phục hồi, trong đó 500ha cây màu bị thiệt hại 30 - 70% và 700ha cây màu bị thiệt hại trên 70%. Để khắc phục sản xuất cây màu vụ đông, các địa phương trong huyện đã tích cực chỉ đạo, đơn đốc nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng sau mưa lớn, đối với những diện tích bị thiệt hại tiến hành thu dọn cây màu đã chết, làm

đất để gieo trồng cây màu ngắn ngày và cây màu vụ đông ưa lạnh. Huyện cũng đã tiếp nhận 1.311kg hạt giống rau màu từ nguồn dự trữ quốc gia để cấp cho các địa phương hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất các diện tích rau màu bị thiệt hại sau mưa bão. Ngoài ra, để khuyến khích phong trào làm vụ đông, UBND huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2020. Trong đó, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có diện tích trồng cây ngô nếp 82.500 đồng/sào, cây dưa chuột, bí xanh 66.000 đồng/sào. Đối với những xã đạt diện tích cây màu vụ đông cao hơn năm 2019 thì phần diện tích tăng được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha (kinh phí này dùng để sử dụng cho công tác chỉ đạo, tập huấn, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông).

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để bảo đảm tiến độ, diện tích gieo trồng cây màu vụ đông đạt theo kế hoạch đề ra, hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông ưa lạnh như: khoai tây, sà lát, bắp cải, rau màu ngắn ngày... Tận dụng mọi chân đất như: ngoài đồng, trong khu dân cư, trong vùng chuyển đổi để trồng cây màu vụ đông. Đối với các HTX SXKD DVNN chủ động cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm giúp nông dân yên tâm phát triển sản xuất. Đặc biệt, tiến hành cấp phát lượng hạt giống rau hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia để nông dân tập trung gieo trồng bảo đảm tiến độ, thời vụ.

THU THỦY - TRẦN TUẤN



Nông dân xã Thụy Trình (Thái Thụy) chăm sóc cây màu vụ đông.

► Thái Bình đạt giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020

Với dự án phát triển cây gia vị bạc hà và các sản phẩm chế biến từ bạc hà, chị Bùi Thị Duyên, xã Thụy Văn (Thái Thụy) đã giành giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức.

Tham gia cuộc thi có 346 dự án của các cá nhân, nhóm đến từ 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban tổ chức chọn được 30 dự án vào vòng chung khảo và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Thông qua cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm đặc trưng, tham gia hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

KUÂN PHƯƠNG

► Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 260.000 tấn

Năm 2020, ngành thủy sản phát triển toàn diện cả về lĩnh vực khai thác và nuôi trồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 15.700ha, trong đó nước mặn hơn 3.000ha; nước lợ hơn 3.600ha; nước ngọt hơn 8.900ha. Ngoài ra, hoạt động nuôi lồng bè trên sông tiếp tục được mở rộng và phát triển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị. Toàn tỉnh hiện có 611 lồng cá nuôi trên sông với tổng thể tích 66.204m³; năng suất trung bình đạt từ 5 - 7 tấn/lồng. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 260.180 tấn (tăng 6,5% so với năm 2019); giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 5.338,5 tỷ đồng (tăng 6,3% so với năm 2019). Bên cạnh đó, công tác sản xuất giống thủy sản đáp ứng 27% nhu cầu về con giống trong tỉnh.

► Hơn 330 hộ chăn nuôi được dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức 11 lớp dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà với hơn 330 học viên là hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Tham gia học nghề, học viên được Chi cục cấp phát hơn 8.000 con gà giống có độ tuổi từ 2 - 4 ngày (25 con/học viên) và các vật tư, dụng cụ chăn nuôi như: máng ăn, máng uống, vắc-xin phòng bệnh, thuốc an thần nuôi, thuốc sát trùng để xây dựng mô hình chăn nuôi ngay tại gia đình. Trong 3 tháng học nghề (từ tháng 7 - 10/2020), cùng với học lý thuyết, các học viên được xen kẽ thực hành ngay tại gia trại chăn nuôi. Kết thúc khóa học, các học viên được Chi cục cấp giấy chứng nhận nghề.

Thông qua lớp dạy nghề nhằm cung cấp cho người chăn nuôi những kiến thức về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc, sử dụng các loại thuốc thú y, kỹ thuật phòng và trị bệnh cho gà, từ đó áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà để phát triển ở quy mô lớn hơn, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu.

THANH HUYỀN

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động với những giải pháp thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội đã đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài tuyên truyền trên báo chí, hội nghị, Hội tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; in ấn và cấp phát hàng nghìn ấn phẩm, tờ rơi phổ biến các quy định của pháp luật và vận động hướng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã chỉ đạo các thành viên tăng cường hướng dẫn, khuyến

10 tháng năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra 2.535 vụ; phát hiện, xử lý 825 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 4,2 tỷ đồng.

cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao đạo đức kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đồng thời, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng khi phát hiện các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng kém, hàng giả, hàng kém chất lượng... chủ động phối hợp, thông tin cho lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

hàng có trên 100 mặt hàng gồm: mì chính, thuốc lá, đồ gia dụng, bóng đèn điện, máy tính cầm tay, gas, mỹ phẩm, hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, phụ tùng xe máy, dầu nhớt, bếp gas... Bên cạnh tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận trực quan so sánh đối chiếu hàng giả - hàng thật, các cán bộ của Cục Quản lý thị trường tỉnh còn trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng giả, các thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... để họ tự bảo vệ mình và tham gia tố giác tội phạm, giúp các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra,

kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay xuất hiện dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, thông tin sai về hàng hóa, cung cấp hàng hóa không bảo đảm chất lượng, số lượng và tăng giá quá mức... qua đó duy trì ổn định thị trường và tránh việc quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm. Các đợt kiểm tra chuyên đề của ngành chức năng về: an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu, khí đầu mỏ hóa lỏng (gas), vật tư y tế, vật tư nông nghiệp, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh... được tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt cũng góp phần tích cực phòng ngừa tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm gia tăng và diễn biến khó lường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

truyền pháp luật về bình ổn giá, chống hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận trong hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam; chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm 2020, tết Nguyên đán Tân

Sửu 2021. Hội cũng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các ngành chức năng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

KHẮC DUẤN



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chuyên đề kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh.